

CÔNG TY TNHH MTV
LÂM NGHIỆP NGỌC HIỂN
MST: 2000503134

Số : 05/CBTT-Cty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Giang Tây, ngày 28 tháng 6 năm 2019

PHỤ LỤC VI

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (NẾU CÓ) NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH

Công ty không có thực hiện nhiệm vụ này.

II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường

Quy trình sản xuất khai thác lâm sản và sên vét ao đầm cải tạo vuông tôm, Công ty thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn hiện hành nên ảnh hưởng không đáng kể đến môi trường. Tuy nhiên, Công ty có trách nhiệm trong việc thực hiện khai thác lâm sản có đăng ký cam kết môi trường trình các ngành chức năng phê duyệt. Riêng về sên vét cải tạo ao đầm vuông tôm triển khai tuyên truyền vận động các hộ dân trong lâm phần thực hiện đúng theo mùa vụ và các quy định hiện hành.

2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội

Công ty có trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội thực hiện các hoạt động như: Đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, hỗ trợ khuyến học, các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội.

3. Thực hiện tốt trách nhiệm với nhà cung cấp

Công ty luôn thực hiện đúng cam kết, trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi.

4. Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng

Hoạt động khai thác lâm sản là ngành kinh doanh cung cấp sản phẩm cây đước cho người tiêu dùng, luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối đúng sản phẩm nguồn gốc cho người sử dụng. Công ty có trách nhiệm trong việc bảo đảm lợi ích chính đáng cho người tiêu dùng trong việc sử dụng sản phẩm.

5. Quan hệ tốt với người lao động

Công ty chấp hành đúng pháp luật lao động, luôn xem nguồn nhân lực là tài sản quý báu của Công ty. Công ty đang xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn.

6. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và người lao động trong doanh nghiệp

Cổ đông của Công ty là Nhà nước, nên Công ty luôn hướng đến nguồn thu cho ngân sách địa phương để đầu tư phát triển quản lý bảo vệ rừng bền vững.

Công ty luôn có trách nhiệm với người lao động thông qua việc bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng cho người lao động cả về vật chất lẫn tinh thần; đảm bảo tiền

lương, thu nhập luôn theo xu hướng tăng cùng với quá trình phát triển của Công ty;
Luôn tạo điều kiện và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả người lao động.



GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Châu